

เริ่มรอบนักษัตรฤกษ์

แม่บัพใหม่ทางจักราศ์ของไทยเรา จะเริ่มในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนบัพนักษัตร เช่น บัพ เป็นบัพชวดนักษัตร เป็นต้น แต่เมื่อเรามานับวันบัพใหม่ทางสุริยคติ คือ วันที่ ๑ มกราคม ตามคติสากลนั้น ก็มักถือเอารูปนักษัตรในบัพนั้นมาเป็นสัญลักษณ์กันแต่คนบัพสากลไปด้วยเลยทีเดียว นี่ จะเรียกว่า เป็นการผสมกลมกลืนกันทางประเพณี อย่างหนึ่งก็คงได้

บัพนี้จะเข้าชวดนักษัตร นับเป็นการเริ่มรอบนักษัตรสิบสอง ซึ่งพอถึงวาระปฐมฤกษ์วารสาร ฤกษ์แล ฤกษ์นั้น ออกจะเป็นนิมิตมงคลฤกษ์ของ ฤกษ์แล เราอยู่ไม่น้อย ความประจวบพ้องกันแห่งสิ่งใหม่ ในบัพใหม่ เช่นนี้ เป็นสิ่งที่น่ายินดี หากความใหม่นั้นจักมีความดีเป็นจุดหมาย

ในส่วนบุคคลนั้น บัพใหม่นัยหมายถึงวาระสนุกสนาน มังงานเฉลิมฉลอง นับแต่วันนั้นไปทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการนับเวลาสากล ก็จะเปลี่ยน และเริ่มกันใหม่ไปอีกสิบสองเดือน สงนัยย่อมมีผลต่อชีวิตที่ผูกพันอยู่ ไม่ว่าจะโดยการทำงาน หรือโดยการดำรงภาวะใดอยู่ก็ตาม นอกไปจากความบันเทิงแล้ว สาธุชนยังมักถือโอกาสทำความดี ด้วยการบำเพ็ญกุศล ความดีริทริความเชื่อของตน มีการบริจาคทาน เป็นต้น และที่นิยมกันจนเป็นประเพณีอีกอย่าง คือ การแสดงความรำลึกถึงและปรารภนาถต่อกัน ในรูปของบัตรอวยพร ที่เรียกว่า ส.ค.ส. นั้น

เหล่านี้ ล้วนเป็นการแสดงออกที่ดี โดยถือเอาวาระบัพใหม่เป็นโอกาสแห่งการแสดงออกนั้น และไม่ว่าจะเป็นวาระใด คนเราย่อมชอบการแสดงออกที่ดีด้วยกันทั้งสน

ในทางการศึกษานั้น การแสดงออก ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง เริ่มแต่การแสดงออกด้วยการ
อยาก رؤอยากเห็น อันเป็นเบื้องต้นของความใฝ่ใจ ใครรู้ ใครเรียน ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก
มาแต่ต้น และมีไม่น้อยที่ธรรมชาติอันนี้ถูกทำลายลง โดยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใหญ่
เช่น การกำหราบเด็กที่ถูกหว่าน การระงับความอยากทดลองต่างๆ ก็เช่นกัน ธรรมชาติ
แห่งความใคร่รู้นี้ หากนักการศึกษาจักช่วยส่งเสริมด้วยการจัดระบบที่ถูกต้อง ได้จังหวะ
สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งวัยไปโดยลำดับ ก็คงไม่เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษามากมาย
เหมือนอย่างที่มีหลายคนบ่นกัน ในทุกวันนี้

ยิ่งในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยด้วยแล้ว การแสดงออกยิ่งจำเป็นที่สุด ธรรมชาติ
แห่งการใฝ่ใจ ใครรู้ ใครเรียน นั้น หากถูกกดหรือกักไว้ จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ หรือด้วย
เหตุใดก็ตาม เมื่อก้าวถึงขั้น มหาวิทยาลัยควรถือเป็นหน้าที่ ต้องสนับสนุนธรรมชาติ
ให้ปรากฏให้ได้ นั่นคือ มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งส่งเสริม ให้มีการแสดงออกที่ดีในทุก
วิถีทาง เท่าที่สามารถจะทำได้

ด้วยตระหนักในทัศนะเรื่องการแสดงออกดังกล่าว เราจึงจัดทำ รุสมิแล ขึ้นมา เพื่อ
ต้องการให้เป็นวิถึแห่งการแสดงออก ของชาว รุสมิแล เราจะรับใช้ท่าน ด้วยการเสนอ
ความคิดเห็น และเราจะเรียกร้องท่าน ด้วยการขอความคิดเห็นจากท่านด้วยเช่นกัน

ก็คำว่า รุสมิแล นั้น แปลว่า สนทนากัน สนทนเป็นไมยต้น ทัพนลมทนฝน ทั้งเป็นไม้
ประดับเหมาะกับบรรยากาศเพียงใด เราย่อมทราบกันดี จึงหวังว่า รุสมิแล จักเป็นมงคลนาม
ให้ชาวเราได้อาศัยพักพิง พอเป็นที่เจรจาปราศรัย และร้องเพลงสูกันฟังเล่นบ้าง ตามวิสัย
ของนกทมิปากและบักเป็นอิสระแก่ตัว

นี้เป็นปฏิธานที่เราตั้งใจไว้ในวาระปีใหม่ กับโอกาสใหม่ๆ โดยมีความดีเป็นเป้าหมายตั้งได้
วางไว้แล้วตามวัตถุประสงค์ห้าข้อของหนังสือ ขอเชิญท่านร่วมเฉลิมฉลอง การเริ่มรอบ
นักษัตรฤกษ์ด้วยกันกับ รุสมิแล ซึ่งเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขา อันปกแผ่ให้ร่มเงาแก่เรา
ทุกคน นับแต่ฉบับนี้เริ่มต้นไป